

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

รอบ ๑๒ เดือน ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทาง ละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการป้องกันการรับ สินบนการให้และรับ ของขวัญ	บุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนการ ให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๖ ให้บุคลากร ในโรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และถือ ปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
มาตรการป้องกันการ รับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียน หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความ เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อ จัดจ้าง และผู้เอนางาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนเป็น คำสั่ง/ ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการ ควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ แบบแสดงความจริงใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลขอนแก่น และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการต่าง ๆ	สถิติการทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ละเมิด อาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติมาตรการ	หมายเหตุ
มาตรการป้องกันการรับสินบนและการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	บุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาคให้ บุคลากรใน โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
มาตรการป้องกันการทุจริต ทุจริต และแก๊งค์การ กระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่	บุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต และ แก๊งค์การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
มาตรการจัดสวัสดิการ ภายในของสถานพยาบาล	บุคลากร โรงพยาบาลขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการจัดสวัสดิการภายในของ สถานพยาบาลให้บุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่น และ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบ	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	